



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๖๘

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๙ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑- ๕

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กททหรือ คปท. บูรณาการ มาตรการ ป้องกันโรค โควิด-๑๙	มติชน matichon thethaipress llpch innews news.trueid	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับ พล.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดย กทท. ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการ ดำเนินการของ กทท. ในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรค โดยตั้งแต่ ที่มีการระบาดในระลอกแรก คณะกรรมการโรคติดต่อ กทท. ได้ประชุม พิจารณาและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่าง ต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ออกประกาศ กทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แล้ว จำนวน ๑๖ ฉบับ นอกจากนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทท.) ได้ดำเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง และ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) ณ สำนักงานแพทย์ และ สำนักงานมัย กทท. เพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค นอกจากนี้ ได้ดำเนินการ จัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยด้วยระบบคัดกรอง BKK COVID-๑๙ มีการ รายงานระบบข้อมูลตลอด ๒๔ ชม.	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน มาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโค วิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการและประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่กำหนด อย่างเคร่งครัด
๒	พิจารณาค่า โดยสาร รถไฟฟ้าสายสี เขียวส่วนต่อ ขยาย/สายสี ทองเริ่มเก็บ ๑๕ บาท ตลอดสาย ๑๖ ม.ค.นี้	กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น แนวหน้า ข่าวสด เดลินิวส์ bangkokbiznews springnews dailynews naewna thaipost nationtv mgronline khaosod komchadluek matichon tnnthailand prachachat prop๒morrow	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวว่า กทท. ได้พิจารณาแนวทาง จัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต ที่เปิดให้บริการฟรีมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ โดยวันที่ ๑๖ ม.ค.นี้ กทท. จะประกาศอัตราค่าโดยสารของส่วนต่อขยายรวมกับค่าโดยสารสายหลัก ทั้งสายสุขุมวิทและสีลม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาอัตราค่าโดยสารที่ เหมาะสม เบื้องต้นประเมินว่าจะมีเพดานราคาสูงสุดอยู่ที่ ๑๕๘ บาท ซึ่งคำนวณ จากอัตราค่าโดยสารสายสีเขียวหลักที่เก็บสูงสุด ๔๔ บาท และจัดเก็บเพิ่มเติม ในเส้นทางส่วนต่อขยาย โดยอัตราค่าโดยสารที่ กทท. จะประกาศครั้งนี้เป็น การกำหนดอัตราค่าเพิ่มเติมในช่วงส่วนต่อขยายสายใหม่ ทั้งสายเหนือ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายใต้ ช่วงบางรีง-สมุทรปราการ เนื่องจาก การกำหนดไม่จัดเก็บค่าโดยสารสิ้นสุดวันที่ ๑๕ ม.ค.นี้ แต่เนื่องด้วย	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าที่ กทท. รับผิดชอบตาม แนวทางที่กำหนด - เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่ง สาธารณะ ล้อ รวง เรือ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ เดินทางให้แก่ประชาชน และ ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมา ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น	- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ผลการ พิจารณาอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ ขยาย ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่-คูคต และสายใต้ ช่วง บางรีง-สมุทรปราการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการเดินรถจะต้องประกาศค่าโดยสารให้ผู้โดยสารทราบและเตรียมตัวก่อน ๓๐ วัน ทั้งนี้ ปัจจุบันการเจรจาจัดทำราคา ๖๕ บาทตลอดสายยังไม่ได้ข้อสรุป อีกทั้ง กทม.มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเอกชนผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้าสายดังกล่าว ซึ่งเป็นภาระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (เคที) กล่าวว่า หลังจากเปิดให้บริการเดินรถระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ โดยเปิดให้บริการฟรีตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๕ ม.ค.นี้ และจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในอัตรา ๑๕ บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากการใช้บริการกวดบัตรโดยสารที่บริเวณสถานีแล้ว ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสรายเดือนและบัตรแรบบิท สามารถใช้บัตรดังกล่าวเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองได้เช่นกัน โดยหักเป็นรายเที่ยว หรือหักตามมูลค่าค่าโดยสารเที่ยวละ ๑๕ บาท แล้วแต่ชนิดของบัตร</p>		
๓	<p>ปิดตลาดคลองเตย ๓ วัน หลังผู้ค้าผัก ๑ รายติดเชื้อโควิด-๑๙</p>	<p>แนวหน้า naewna</p>	<p>- นายวัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำความสะอาดตลาดคลองเตย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับบริษัท ตลาดคลองเตย (๒๕๕๑) จำกัด และผู้ค้าเจ้าของแผงค้าภายในตลาดร่วมกันทำความสะอาดตลาดตามหลักสุขาภิบาลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ภายหลังจากล้างทำความสะอาดได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบบริเวณพื้นที่ตลาดและแผงค้า สำหรับตลาดคลองเตยได้ปิดให้บริการ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๔ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๔ ในเวลา ๒๐.๐๐ น. หลังพบผู้ค้าแผงผักมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ เป็นบวก ๑ รายจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในตลาดตามมาตรการของ กทม.</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ดำเนินการทำความสะอาดตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แผนการทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>
๔	<p>ตรวจสอบแก้ไขภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างผ่านช่องทาง</p>	<p>matichon komchadluek</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง กทม.ได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่มช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย</p>	<p>- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ดินและ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ออนไลน์		<p>ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ การแจ้งประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจ การจัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชี ตลอดจนการแจ้งผลการดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถดำเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วย วิธีการอื่นใดได้ ในกรณีเมื่อสำนักงานเขตได้สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รายใหม่เพิ่มเติมจากปีภาษี ๒๕๖๓ แล้ว จะจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) หรือแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. ๔) ให้แก่ เจ้าของทรัพย์สินภายในเดือน ม.ค.๖๔ หากเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบพบ ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในแบบ บัญชีรายการดังกล่าว เพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขต สำหรับเจ้าของ ทรัพย์สินที่ได้รับแจ้งแบบบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี ๖๓ แล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตจะไม่แจ้งแบบ บัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี ๖๔ เนื่องจากข้อมูลรายการทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่ อายุของสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จะต้องแจ้งให้ สำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ทราบ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p>	ระบบออนไลน์เพื่อความ ปลอดภัยและความสะดวก ของประชาชน	สิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ใน การชำระภาษี และการ ตรวจสอบบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ การแจ้งแก้ไขข้อมูลผ่าน ระบบออนไลน์
๕	กำกับหน่วยงาน สังกัด กทม. ตรวจสอบ เครื่องยนต์ รถราชการ ไม่ให้เกิดควันดำ ลด PM๒.๕	khaosod	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ได้ดำเนินการตามแผนแนวทางการลดมลพิษ PM๒.๕ จากการใช้รถราชการ ของ กทม.ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM๒.๕ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยออกหน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ สำนักงานเขต ตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ รวมถึงระบบช่วงล่างและระบบส่งกำลังของรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ แผลงกำเนิด นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กทม. ตรวจสอบเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้ งานและตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนดเพื่อ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และให้รถราชการใน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนดำเนินการลด มลพิษ PM๒.๕ จากการใช้ รถราชการของ กทม.ตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - กำกับหน่วยงานสังกัด กทม.ตรวจสอบเครื่องยนต์ ไม่ให้เกิดควันดำและดูแล</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแผนป้องกันและควบคุม ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ อย่างต่อเนื่อง พร้อม กำกับหน่วยงานในสังกัด กทม. ตรวจสอบเครื่องยนต์ ของ รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สังกัด กทม.เข้ารับการตรวจวัดมลพิษ ทุก ๖ เดือน กรณีพบมลพิษเกินมาตรฐานให้แก้ไขทันที พร้อมทั้ง กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่ปฏิบัติงานหรือจอดรอรับ - ส่ง ตลอดจนให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดเก็บขมมูลฝอยในถนนสายหลักและสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๔.๐๐ น. ของทุกวัน เพื่อลดการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วนลดปัญหาฝุ่น PM๒.๕</p>	<p>บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานและตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p>	
๖	<p>ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าตลาด กทม. เยียวยาโควิด-๑๙</p>	<p>matichon khaosod thestandard posttoday</p>	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รบ.กทม. กล่าวว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้มอบนโยบายให้สำนักงานตลาด กทม.กำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาด กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาด กทม.ได้จัดประชุมในวาระเร่งด่วน ที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของ กทม.ประกอบด้วย มาตรการสำหรับตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี มาตรการสำหรับตลาดธนบุรี และมาตรการสำหรับตลาดชุมชน ๗ แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ ๑, ตลาดบางกะปิ, ตลาดหนองจอก, ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก, ตลาดรัชดาภิเษก, ตลาดเทวราช และตลาดสิงหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี (๑) ขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรีต่อไปอีก ๑ ปี (๒) ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) และ (ฉบับที่ ๑๖) จนกว่าจะยกเลิกประกาศปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา ๕๐% (ตามข้อ ๓) (๓) กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่น ๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน ๕๐% เป็นระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๔ (๔) ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่น ๆ ที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๓ เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา ๕ เดือน ๆ ละ ๒๐% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๔ - ม.ค.๖๕ และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)</p> <p>- มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดธนบุรี (๑) ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- กำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาด กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานตลาด กทม. และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาด กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) และฉบับที่ (๑๖) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา ๕๐% (ตามข้อ ๒) (๒) กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน ๕๐% เป็นระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๔ (๓) ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน มี.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๓ เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา ๕ เดือนๆ ละ ๒๐% ของหนี้ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.๖๔ - ม.ค.๖๕ โดยงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)</p> <p>- มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดชุมชน (๑) กรณีสัญญาเช่าแผงค้าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่หมดอายุสัญญาภายในปี ๖๔ ให้ขยายการชำระเงินค่าต่ออายุสัญญาต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่า (๒) ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการรายวัน และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) และ (ฉบับที่ ๑๖) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๔ ให้ชำระค่าเช่าหรือค่าบริการรายวันในอัตรา ๕๐% (ตามข้อ ๓) (๓) กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน ๕๐% เป็นระยะเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๔ กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวันให้ปรับลดค่าบริการรายวันจำนวน ๕๐% ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๔ (๔) ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน มี.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๓ ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา ๕ เดือน ๆ ละ ๒๐% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.๖๔ - ม.ค.๖๕ และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)</p>		
๗	กทม.เร่งตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงงาน-ตลาด	matichon prachachat	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ว่า ขณะนี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ป่วยรายใหม่ ๑๔ ราย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงมาจากมาตรการต่าง ๆ ที่ กทม.ได้กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	ด้านบวก - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยจะสูง เนื่องจากมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานบริการ ขณะนี้ กทม.สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ก็มีส่วนสำคัญในการพิจารณาถึงมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ เช่น การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผู้ป่วยในกรุงเทพฯ หลายรายไม่ได้ติดเชื้อจากพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ติดเชื้อมาจากการเดินทางไปจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดหรือสถานบริการ ส่วนการตรวจเชิงรุก กทม.ได้ตรวจหาเชื้อ ๑๐,๐๕๐ ตัวอย่าง โดยวิธีการ SWAB ๑,๐๕๐ ราย และการตรวจน้ำลาย ๘,๙๘๑ ราย และจะเร่งดำเนินการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ กองทุนประกันสังคมได้อนุมัติให้ กทม.และจังหวัดที่มีความเสี่ยง ได้รับโควตาการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงงาน ตลาด และอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ</p>		<p>และโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
๘	<p>กทม.เตรียมความพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙</p>	<p>matichon tna.mcot naewna bangkokbiznews thebangkokinsight komchadluek banmuang sanook tvpoolonline thansettakij nationtv</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ว่า กทม.ได้ประมาณการงบประมาณเตรียมพร้อมการจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชากรในกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ประมาณ ๕ ล้านคน ๑,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งการควบคุมโรคเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนก่อนจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการควบคุมโรค เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ส่วนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั้น ทางกรมการแพทย์อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันว่าจะเลือกใช้วัคซีนชนิดใด หรือสามารถใช้วัคซีนแต่ละชนิดร่วมกันได้ ปัญหาสำคัญไม่ใช่เกิดจากงบประมาณ หากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ กทม.ก็เห็นถึงความจำเป็นและพร้อมที่จะใช้งบประมาณที่มีอยู่ เนื่องจากค่านึงถึงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีความต้องการวัคซีน เมื่อความต้องการมีมาก แต่การผลิตมีน้อยจึงต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ซึ่ง กทม.ได้มอบหมายสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขหรือดำเนินการจัดหาวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ จะต้องเป็นวัคซีนที่ดีและปลอดภัยที่สุด เพื่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ และคนไทยทุกคน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ โดยประสานกระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๙	เตือนคนกรุง ระวังฝุ่น PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน ๑๔-๑๗ ม.ค.นี้	ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา thansettakij thaipost siamrathnews thaipbs naewna sanook matichon mgronline news๑๐๐๕	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.ขอแจ้งเตือนประชาชนระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ม.ค.๖๔ พื้นที่กรุงเทพฯ จะมีค่าฝุ่น PM๒.๕ สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงและยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐาน และมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นและลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ซึ่งคาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในวันที่ ๑๘ ม.ค.นี้	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM๒.๕ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - แจ้งช่องทางติดตามสภาพอากาศและแจ้งเตือนกรณีเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมแจ้งช่องทางติดตามสภาพอากาศและแจ้งเตือนกรณีเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์